

Số: 25 /TB - UBND

Minh long, ngày 11 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Đ/c Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với phòng Giáo dục – đào tạo huyện

Ngày 8/4/2016, đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với phòng Giáo dục – đào tạo huyện Minh Long. Tham dự cuộc họp gồm có: Lãnh đạo: Phòng Nội vụ, Tài chính – kế hoạch, Văn phòng HĐND- UBND, Giáo dục – Đào tạo, Hiệu trưởng các trường trực thuộc huyện và cán bộ viên chức phòng Giáo dục – Đào tạo.

Sau khi nghe báo cáo của phòng Giáo dục – đào tạo về kết quả thực hiện công tác trong học kỳ I năm học 2015 – 2016, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến và các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự cuộc họp. Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

I. Đánh giá chung:

Trong thời gian qua ngành Giáo dục- đào tạo đã có nhiều cố gắng trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giáo dục, đã tổ chức và tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của ngành cấp trên phát động và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ; chất lượng dạy và học của giáo viên và học sinh ngày càng tiến bộ; tinh thần trách nhiệm của cán bộ phòng Giáo dục, cán bộ quản lý ở các trường và giáo viên được nâng lên; công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia được chú trọng; công tác phổ cập giáo dục vẫn duy trì; tinh thần đoàn kết luôn được phát huy; các chế độ của học sinh hầu hết được các trường giải quyết kịp thời. Bên cạnh những kết quả đạt được ngành vẫn còn tồn tại một số vấn đề sau :

Chất lượng học tập của một số học sinh còn yếu, chưa theo kịp chương trình, nhất là đối với học sinh THCS; việc đầu tư, bồi dưỡng cho học sinh giỏi các cấp học chưa được quan tâm, nhất là các môn tự nhiên; tình hình học sinh bỏ học chưa được khắc phục; việc nuôi dạy bán trú ở một số trường mẫu giáo chưa đảm bảo, còn thiếu nhiều trang thiết bị; tinh thần trách nhiệm một số cán bộ quản lý chưa phát huy tính chủ động; một số cán bộ, giáo viên chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy; quản lý cơ sở vật chất chưa tốt. Phòng Giáo dục – đào tạo chỉ đạo chưa mạnh về nâng cao chất lượng học tập; việc bố trí, củng cố cán bộ quản lý ở các trường còn chậm.

Để khắc phục những hạn chế trên, thời gian đến phòng Giáo dục – đào tạo cần triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau :

- Chỉ đạo và tổ chức tốt kiểm tra học kỳ II; xét hoàn thành chương trình Tiểu học, công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2015 – 2016.

-Quan tâm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dạy và học, nuôi dạy bán trú cho học sinh Mẫu giáo; duy trì tốt công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ

tuổi, THCS và mẫu giáo mầm non 5 tuổi; xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên môn, chuyên đề ở các bậc học.

-Tổ chức tốt các chuyên đề dạy tốt, học tốt, có kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh khá giỏi, phụ đạo cho học sinh yếu kém.

-Chỉ đạo các trường phối hợp với các đoàn thể, tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục vận động học sinh ra lớp.

-Xây dựng đề án thành lập trường bán trú dân nuôi tại xã Long Môn theo quyết định số 368/QĐ – UBND, ngày 14 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh đã phê duyệt; xây dựng kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016 – 2017 trình UBND huyện phê duyệt.

-Kiểm tra cơ sở vật chất ở các trường, báo cáo UBND huyện trong tháng 4/2016

-Dự kiến nhân sự cán bộ quản lý ở một số trường còn thiếu, phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện trình Ban thường vụ Huyện ủy cho chủ trương thực hiện các bước quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý ở các trường, thời gian thực hiện hoàn thành trong tháng 5/2016.

-Bố trí sắp xếp cán bộ giáo viên cho phù hợp với các trường và tiến hành xây dựng kế hoạch điều động cán bộ giáo viên ở các bậc học trình UBND huyện phê duyệt trước khi bước vào năm học mới 2016 – 2017.

-Thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, cán bộ giáo viên phải kịp thời, đầy đủ và công khai.

-Nhận xét đánh giá cán bộ, giáo viên phải thực chất, đúng văn bản hướng dẫn của cấp trên. Kết thúc năm học chỉ đạo các trường có kế hoạch bảo vệ cơ sở vật chất, tổ chức dạy phụ đạo cho học sinh yếu kém trong dịp hè; chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới 2016 – 2017.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với phòng Giáo dục huyện; đề nghị phòng Giáo dục – đào tạo huyện, các phòng ban liên quan, hiệu trưởng các trường trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT. PCT;
- NV, TC-KH;
- GD-ĐT;
- Các trường trực thuộc;
- VPUB: PCVP;
- Lưu VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngọc Hoa

Dương Thị Ngọc Hoa